

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚC CHU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/UBND-NN

Phúc Chu, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v phòng chống rét cho cây trồng vụ
Xuân và phòng trừ dịch bệnh trên cây
trồng dịp Tết Nguyên đán
Giáp Thìn năm 2024

Kính gửi: - Các ông bà trưởng xóm trên địa bàn xã Phúc Chu

Thực hiện Công văn số 422/UBND - NN ngày 23/01/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc phòng chống rét cho cây trồng vụ Xuân và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hiện nay, lúa Xuân đang giai đoạn mạ; cây chè giai đoạn đốn, một số diện tích sản xuất chè đông đang giai đoạn phát triển búp; cây vải, nhãn giai đoạn phát triển nụ hoa, cây rau họ hoa thập tự giai đoạn phát triển thân lá, cà chua, khoai tây phát triển củ, quả.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 - 10⁰C, vùng núi Bắc Bộ từ 3 - 6 độ C, thời tiết rét đậm, rét hại.

Để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng tốt, UBND xã yêu cầu các xóm chủ động hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng vụ Xuân năm 2024 và chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cây trồng như sau:

1. Cây lúa

- Đối với mạ Xuân:

+ Tuyệt đối không gieo mạ những ngày nhiệt độ dưới 15⁰C.

+ Đối với những ruộng mạ mới gieo phải làm khung vòm phủ kín bằng nilon trắng cho mạ; Luôn giữ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh, tuyệt đối không để mạ bị khô hạn. Rắc tro rơm lên trên mặt luống để giữ ẩm cho mạ.

+ Khi nhiệt độ trên 15⁰C: Tiến hành gieo đối với thóc giống đã ngâm ủ nảy mầm. Sau gieo cần che kín nilon trắng để giữ ẩm và ẩm tạo điều kiện cho mạ nhanh mọc. Khi mạ được 1 lá thật, thường xuyên giữ đủ ẩm; tiến hành mở dần nilon 2 đầu

lúông mạ, tuyệt đối không bón phân đạm, NPK cho mạ. Trước cấy 2 - 3 ngày phải mở hết nilon để mạ được thích nghi với môi trường tự nhiên, cấy khi mạ đạt 3-3,5 lá.

Cần dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để sẵn sàng gieo cấy bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy chết rét.

- Thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên ruộng mạ, lúa, phun phòng bệnh khi gặp điều kiện thời tiết âm u, độ ẩm cao, rét nhẹ. Khi phát hiện bệnh cần tiến hành phun thuốc trừ bệnh trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Amistar Top® 325SC; Daconil 75WP; Fuji-One 40EC, 40WP, Katana 20SC ...

2. Cây chè

Chú ý theo dõi phát hiện sớm bệnh phòng lá xuất hiện gây hại:

- Với chè vườn ươm: Vệ sinh vườn sạch sẽ, bón phân cân đối, điều chỉnh mái che thông thoáng trong vườn ươm.

- Với chè kinh doanh: Thực hiện bón phân cân đối, dừng bón phân khi bệnh xuất hiện.

- Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Manage 5WP, Stifano 5.5SL, Starsuper 20WP...

3. Cây nhãn, vải

Chủ động theo dõi những vườn vải, nhãn đang trong giai đoạn phát triển nụ hoa, quả non, phát hiện kịp thời bệnh sương mai, thán thư hại vải, nhãn, tỉa bớt các chùm hoa quá dày, các nhánh hoa ở phần đầu và phần cuối chùm hoa, hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (trời mưa ẩm). Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam: đối với bệnh Thán thư sử dụng thuốc như: Manage 5WP; Daconil 500SC; Lilacter 0.3 SL; Mdancozeb 640 WP; Stonegold 22WP.... Bệnh sương mai sử dụng thuốc như Antracol 70WP; Arygreen 75 WP, 500SC; Insuran 50WG; Lilacter 0.3 SL...

4. Cây rau họ hoa thập tự, cà chua, khoai tây

Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch ngay. Đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét.

Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm. Bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp thời các đối tượng sau:

** Sâu xanh bướm trắng, sâu tơ*

Chủ động kiểm tra mật độ sâu để phòng trừ khi mật độ sâu xanh trên 6 con/m², mật độ sâu tơ trên 20 con/m², phun khi sâu tuổi nhỏ. Sử dụng các loại thuốc trừ sâu được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Aremec 45EC; Catex 3.6EC; BP Dy Gan 5.4EC; Fimex 36EC...

** Bệnh thối nhũn*

Phát hiện sớm và nhổ bỏ cây bị bệnh ra khỏi vùng trồng rau, ngừng bón phân. Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Agrilife 100SL; Stifano 5.5SL ...

** Với bệnh sương mai cà chua, khoai tây*

Chủ động phun phòng bệnh khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (trời âm u, mưa ẩm). Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Daconil 75WP, 500SC; Amistar® 250 SC; Newtracon 70 WP ...

Chú ý: + Sử dụng thuốc BVTV phải đảm bảo thời gian cách ly.

+ Nông độ, liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

5. Đối với cây lạc, đậu tương, ngô xuân: Không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 15⁰C kéo dài cho dù thời vụ gieo trồng đã đến.

Trên đây là chỉ đạo của UBND xã, đề nghị các ông, bà trưởng xóm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

Nông Hồng Nhậm